

## รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	สำนัก/กอง
1	นาย พชร อนันตศิลป์	อธิบดี	บริหาร	สูง	
2	นาย ธรรมศักดิ์ ลอเอี่ยม	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต	วิชาการ	ทรงคุณวุฒิ	
3	นาง สดศรี พงศ์อุทัย	รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	บริหาร	ต้น	
4	นาย ปิยกร อภิบาลศรี	รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต	บริหาร	ต้น	
5	นาย วรวรรณ ภิญโญ	รองอธิบดี	บริหาร	ต้น	
6	นาย ธิติ วัฒนกุล	รองอธิบดี	บริหาร	ต้น	
7	นาง พัชรี เพ็ชรสันทัด	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
8	นางสาว ไพรยา อาจเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
9	นาย จรัสพงษ์ สมานบุตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10	นางสาว อ้อมฤทัย อ่องสาคร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11	นาย สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
12	นาง วลัยเกียรติ์ อินทรจักร	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
13	นางสาว รุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ	นักวิทยาศาสตร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
14	นางสาว บุญลิตา พวงจันทร์	นักวิทยาศาสตร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
15	นาย ณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์	นักวิทยาศาสตร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
16	นาย ชาญกิจ จรูญเกียรติ์กำจร	นักวิทยาศาสตร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
17	ว่าที่ ร.ต. นราเศรษฐ์ นริศตะยะกุล	นักวิทยาศาสตร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
18	นาย ทรงชัย มรกตจินดา	นักวิทยาศาสตร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
19	นาย พงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล	เลขานุการกรม	อำนวยการ	ต้น	สำนักงานเลขานุการกรม
20	นาง รชตา สุคนธนิยกุล	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขานุการกรม
21	นางสาว พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์	นักประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขานุการกรม
22	นาง อุษาภาค ร่วมใจ	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	อำนวยการ	สูง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23	นางสาว ชนัญญา ลิกษะเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24	นาย วีระชัย วงศ์นันทนานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
25	นาย พาณิช หนูศิริ	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26	นาย ทินกร อ่องแสงคุณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
27	นาย สุดใจ พรหมพล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28	นาย อัครุตม์ สมนยานนท์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้	อำนวยการ	สูง	สำนักบริหารการคลังและรายได้
29	นาง นิชานันท์ อัครนวิสิฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเงินการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
30	นาง กนกภรณ์ อินไชย	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
31	นาง สิริกุล จงจัดกลาง	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
32	นาง วรณศิริ ช่างไชยยะ	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
33	นางสาว กิตติวรรณ บุญอุไร	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
34	นาง วิไลลักษณ์ เตือนใจตน	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
35	นาย นพตล ศิริวัฒนการ	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
36	นาง วิภาวดี สาริการินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
37	นาย ชัยนัท อำทรัพย์	นักวิชาการพัสดุ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
38	นาย วีระ วาณิชบุตร	นักวิชาการพัสดุ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารการคลังและรายได้
39	นาง สิทธิพร ธนันทนสกุล	ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	อำนวยการ	สูง	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
40	นางสาว ปิยณิ ทิพโกมุท	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
41	นาย สนธยา ชินพระแสง	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
42	นางสาว อัญชลา เล็กสรเสรี	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
43	นาย เดชขจร เดชนุ่น	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
44	นางสาว ปาณิสรา เกษรบัว	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
45	นางสาว ชลิตา ผ่องอักษร	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
46	นางสาว อรกานต์ แสงมณี	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
47	นาย จตุพร คฤหบดี	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
48	นาง ฉันทนา สมกุล	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
49	นาย คติ อากาศอุบล	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
50	นาย ณัฐกร อุเทนสุด	ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี	อำนวยการ	สูง	สำนักแผนภาษี
51	นางสาว รัชฎา วานิชกร	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักแผนภาษี

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	สำนัก/กอง
52	นางสาว ประภาพรวิชฐ์ ชำของ	นักวิชาการภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนภาษี
53	นาย ภูติศ จันทน์ขาว	นักวิชาการภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนภาษี
54	นาย วรณวัฒน์ กรุณานนท์	นักวิชาการภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนภาษี
55	นาย สมบัติ เกริกชัยวัน	นักวิชาการภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนภาษี
56	นาย ดุลยพล จุฑะพล	นักวิชาการภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนภาษี
57	นาย วันชัย ตั้งวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	อำนวยการ	สูง	สำนักกฎหมาย
58	นาย วรพจน์ ดั่งพิบูลย์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักกฎหมาย
59	นาย เดชา บุญอินทร์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักกฎหมาย
60	นาง สุคนธ์ ชาญชลยุท	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
61	นาย สุชีพนาคดำ	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
62	นางสาว อภิญญาพร หมั่นตรวจ	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
63	นาย ประพฤกษ์ ชมภู	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
64	นาย ชพพล พิศลยบุตร	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
65	นาย นิติพัฒน์ ทรงเนติเขาวลิต	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
66	นาย วิวัฒน์ เขาสกุล	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม	อำนวยการ	สูง	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
67	ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ ภูมิประเทศ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
68	นางสาว ศศิวรรณนามพุธา	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
69	นาง กรรณิกา ลิลิตธรรม	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
70	นางสาว พรวิไล มีเนตร	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
71	นางสาว จารุกา อุดมพันธุ์	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
72	นางสาว ศรีวรรณา ศิริรุ่งเรืองอมร	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
73	นางสาว พรพิมล จึงจินต์เจริญ	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
74	นาง อุบลรัตน์ ธาดาพิทยา	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
75	นางสาว กัญญาพิชญ์ ลาภมา	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
76	นาย สุเมธ ฤทธิ์เจริญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
77	นาย วีระคม ฐานสมบูรณ์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
78	นาย วิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
79	นาย สมบัติ กันพันภัย	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
80	นาย เอกรินทร์ เกิดทอง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
81	นาย วีระ บุญช่วย	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
82	นางสาว ปารณีย์ ขุนวงษ์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
83	นาง ศศิโสภา เกียรติวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1	อำนวยการ	สูง	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
84	นางสาว ศิริทิพย์ ศิริสวัสดิ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
85	นาง ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
86	นาย อาคม อ่วมสำอางค์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
87	นาย คมกริช เนตรหิน	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
88	นาง รัตนา จันทร์เที่ยง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
89	นาย พิน แสงจันทร์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
90	นาง แพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1
91	นางสาว ชลธรา วิศรุตวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2	อำนวยการ	สูง	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
92	นาง ชนิษฐา จิรจินดา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
93	นาง สุภา เอี่ยมโอภาส	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
94	นางสาว นนทอุมา สีบวงศ์แพทย์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
95	นาย วัฒนา กิจงาม	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
96	นาย วิกรม สมิตเวช	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
97	นาย ภาคภูมิ ต้นธนศรีกุล	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
98	นางสาว พิมลรัตน์ มาเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
99	นาย ปราโมทย์ สุ่มังคลาบุรุษ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
100	นาง นวลอนงค์ คงคำ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
101	นาย บัญชร ส่งสัมพันธ์	สรรพสามิตพื้นที่นครนายก รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคากำกับภาษีสรรพสามิต	อำนวยการ	สูง	กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคากำกับภาษีสรรพสามิต
102	นาย ธรรมรัตน์ ลอเอี่ยม	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	สำนัก/กอง
103	นาง กมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
104	นางสาว วชิราภรณ์ ชัยน	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
105	นาง จันทิมา เกื้อนเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
106	นาย ประสงค์ จำนงค์ทรัพย์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
107	นาย สมชาย ศรีประทุมรักษ์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
108	นาง รัฐนันท์ เมธาทัศน์ขวลิต	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
109	นาย ปรีชา น้อยพวง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
110	นาย สันติ ชินชม	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
111	นาย ละครอง แก้วศรีช่วง	สรรพสามิตพื้นที่ชียนาพ	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชียนาพ
112	นาย ประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ	สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
113	นาง อัญชลี ชลิ่งสุทธิ	สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
114	นาง พิณิต หนูหน่าย	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
115	นาย อนิรุต หนูหน่าย	สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
116	นาง ลัดดา ไอคูร์ยพิศาลศิริ	สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
117	นาย วันชัย สมัครการ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
118	นางสาว ลินี แทนกลาง	สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
119	นาย สุรชาติ เพียรการค้า	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
120	นางสาว กิตติวรรณ เทวดี	สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
121	นาง สุวรรณมา มีทอง	สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
122	นาย สาธิต ปิ่นรัตน์	สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
123	นาง วันเพ็ญ อำไพสัมพันธ์กุล	สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
124	นาง ชานนัตต์ วันแอะละ	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
125	ร.อ. คุณพินิจ ณ นครพนม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
126	นาย สุทธิพงษ์ เอื้อศักดิ์สุภา	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
127	นาย นิคม เหล็กศิริ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
128	นาย อนันต์ วงศ์ซิ้ม	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
129	นาง ทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
130	นางสาว วรางคณา สิงห์ไกรวรรณ	สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
131	นาย นพดล พิพัฒน์นภาพร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
132	นางสาว ศุภวรรณ โอภาไพบุลย์	สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
133	นาย เอกสิทธิ์ เพ็ชรสันทัต	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
134	นาย สุทิน พุ่มพวง	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
135	นาย วิโรจน์ มหาผลศิริกุล	สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
136	นางสาว ปัทมา ศรีสุข	สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
137	นางสาว สุพัตรา เพชรดี	สรรพสามิตพื้นที่ตราด	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
138	นาย รัฐวุฒิ มิตรประสาร	สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
139	นาย มนูญ ประสิทธิ์ศาสตร์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
140	นาย จรัส เทวรัตน์	สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
141	นาย บุญเลื่อนทวีจิตร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
142	นางสาว เนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล	สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
143	นาง สุภาพร วัฒนเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
144	นาย ประพันธ์ รัตนดิกลง ณ ภูเก็ต	สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
145	นาง วรณา พรหมพล	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
146	นาย คุณนิตย์ เศรษฐวัฒนา	สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
147	นาง สุดา เนียมมงคล	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
148	นาย สุดใจ คนทัตย์	สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
149	นาย พีระดล จงเจริญรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
150	นาย วัลลภ อุทุมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
151	นาง มาลัย คำนวมงคลทิพย์	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
152	นาง สมควร แสนสุข	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
153	นาง ถอฟ้า ลิ้มประยูร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
154	นาย พูนรัตน์ กัปตัน	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
155	นางสาว เกษร จารนัย	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
156	นางสาว พัทธ์บรรพร ทองฉลวยรัตน์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	สำนัก/กอง
157	นาย ธนากร โพธิ์โต	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
158	นาย อภิวัชร มีเสื่อ	สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
159	นาย ชัยวัฒน์ ทองศรีเปล่ง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
160	นางสาว บุศรา ทองไผ่	สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
161	นาย บุญสืบ ศรีแก้ว	สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
162	นาย พิพัฒน์ คำพูน	สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
163	นาย สุวันชัย วีระวัฒนาเดช	สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
164	นาย คำณวน รอดข้า	สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
165	นางสาว สำรวาย รัชชารักษ์	สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
166	นาย ฉลอง นิมเนียม	สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
167	นาย กวีศักดิ์ คุณคำ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
168	นาง อรสา ทองบุญรอด	สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
169	นาง สุชาดา โชนะโต	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
170	ว่าที่ ร.ต. จักรี สิริสุนทรณ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
171	นาย ธรรมรัตน์ เนียมมาลัย	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
172	นาง จุไรรัตน์ เคนหาญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
173	นาย สุรินทร์ วรรณทอง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
174	นาง สุพรรณรัตน์ ทนทุตรคุณ	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
175	นาย กิตติภพ สำราญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
176	นาย วิทยา คุณาท	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
177	นาง ดรุณี จารุภูมิ	สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
178	นาย พรชัย ทรัพย์มูล	สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
179	นางสาว จารุณี ศิริเวษยันต์	สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
180	นาย ธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
181	นางสาว นัยนา พิสุทธิรัตน์	สรรพสามิตพื้นที่นครพนม	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
182	นาง วิชขุมมิตร ปิ่นทอง	สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
183	นาย พงษ์ บุญสมสุวรรณ	สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
184	นาง กาวนา เกียรติชูศักดิ์	สรรพสามิตพื้นที่เลย	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
185	นาย จิรวีวัฒน์ นิคม	สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
186	นาย อำคา ยอดโพธิ์	สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
187	นาย ไกรโชติ กาญจนสมบุญณ์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
188	นางสาว เสาวณีย์ มาลัยพงษ์	สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
189	นาย ปิณฑพัทธ์ ไจทน	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
190	นาย ชชาติ สุขสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
191	นาย สมชาย เปี่ยมสุข	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
192	นางสาว พิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
193	นาย สว่าง จิโน	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
194	นาย ธูกร เกิดอินทร์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
195	นางสาว นิศารัตน์ กันทะวงศ์	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
196	นาย วิรัช พงศ์นการักษ์	สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
197	นาย ขวการ มาฆะวงศ์	สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
198	นาย สมนึก พิงคะสัน	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
199	นาย อำนาจ ผล่องใส	สรรพสามิตพื้นที่น่าน	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
200	นาง นงลักษณ์ สมัครการ	สรรพสามิตพื้นที่พะเยา	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
201	นาย บุญธรรม เสาวดี	สรรพสามิตพื้นที่แพร่	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
202	นาง มธุรส พรหมนารถ	สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
203	นาย ประพันธ์ สุขเข	สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
204	นาง จินตนา ดิษเย็น	สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
205	นาง สุพชรา บุญเกิดรัมย์	สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
206	นาย นิรันดร์ ศรีการะเกตุ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
207	ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ์ เสตถาภิรมย์	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
208	นาย คุณชัย ถิ่นกลาง	นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
209	นาย ประดิษฐ์ ศรีทองหนู	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
210	นาย สามารถ พิมพ์หนู	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	สำนัก/กอง
211	นาย ชูเกียรติ เสริมวัฒนกุล	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
212	นาย เล็ก แคล้วภัย	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
213	นางสาว ศุภกานต์ อินทรสุด	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
214	นาย สุทธิพาศย์ ศรีเทพ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
215	นาย ประเทือง เบ็ญพาด	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
216	นางสาว วันดี โชคคีรี	สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
217	นาย อำนาจ อริยจินดา	สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
218	นาย จรูญ ราชกิจจา	สรรพสามิตพื้นที่ตาก	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
219	นางสาว ศิริเกศ แพรวานิษฐ์	สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
220	นาย เสรี มงคลทรง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
221	นาย ทวีป สอนชา	สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
222	นางสาว สุภาวิตา ผลประเสริฐ	สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
223	นาย เอกศักดิ์ เล็กมณี	สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
224	นาย รวม อนุเครือ	สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
225	นาง จิตติธาดา ณะโสภณ	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
226	นางสาว จันทน์สุดา วงษ์มาลัย	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
227	นาย พศุทธิ์ เจนไพจิตร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
228	นางสาว สุรพร เยี่ยมจตุรภัทร	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
229	นางสาว บังอร แสงสว่าง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
230	นาย สิทธิชัย เพาะปลูก	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
231	นางสาว จินดา คิมอยู่	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
232	นาย คมวิช สุขพจน์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
233	นาย ดิลก เจียเจริญ	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
234	นาย ไพรัช คุลิมา	สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
235	นาย เอกรินทร์ ประไพกรเกียรติ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
236	นาย เสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์	สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
237	นาย วรพล ฉลองเดชาขามู	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
238	นาย วิศิษฐ์ วัชรวิรุฬห์	สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
239	นาย สุวิชา หนังสี่งูร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
240	นาง วีรฉรินทร์ สุนทรนนท์	สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
241	นางสาว วิไลพร เอื้ออวยพร	สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
242	นาย เพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล	สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
243	ว่าที่ ร.ต. ศุภมาศ กุลสกุลเกียรติ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
244	นาง มนต์ศรีณย์ ผลเจิม	สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
245	นาง วารุณี อยู่สุข	สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
246	นาย ณัฏพงษ์ เผ่าผาง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
247	นางสาว สุมาลี ศิริอารยา	สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
248	นาง สุรีย์ ศรีสุข	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
249	นางสาว กัญระพีร์ ศรีดิพันธ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
250	นาง กอบแก้ว ชองลมกรด	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
251	นาง พิกุล ถิ่นธารา	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
252	นาย สุธรรม มีล่อง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
253	นาย กระจ่าง หนูประสิทธิ์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
254	นาย นุกูล โพธิ์เพชร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
255	นางสาว ชุตินา หน่อสกุล	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
256	นาย สุธรรม สุริโย	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
257	นาย สมยศ ชัง	สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
258	นาย ชัยรัตน์ แซ่ด่าน	สรรพสามิตพื้นที่กระบี่	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
259	นาง วิยะดา สมบูรณ์วิทย์	สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
260	นาย กฤษภาส ศรีปิตุภูมิ	สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
261	นาย ณรงค์ จิตติโสภณ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
262	นาย กฤติพงษ์ เวชุนุเคราะห์	สรรพสามิตพื้นที่พังงา	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
263	นาย วศิน สิตลารมณ	สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
264	นาง ละออง แสงเนตร	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
265	นาย อภิลักษณ์ สุขน้อย	สรรพสามิตพื้นที่ระนอง	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	สำนัก/กอง
266	นาย มาโนช พิทักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
267	นาย อนุวัฒน์ ลิ้มสกุล	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
268	นางสาว ธนวรรณ ผดุงเดช	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
269	นาง ศุภกานต์ ทองป้อม	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
270	นาย ไตรรัตน์ ตีประเสริฐ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
271	นางสาว สุวิมล ทองเสนอ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
272	นาย จำแลง บัวสงค์	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
273	นาง เกณิกา พุพงษ์ศิริพันธ์	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
274	นาย อนุพงษ์ นาคช่วย	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
275	นาย เศรษฐพร ศรีดิพันธ์	สรรพสามิตพื้นที่สงขลา	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
276	นางสาว พัชรี งามสมภพ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
277	นาง สารภี ลั่นซ้าย	สรรพสามิตพื้นที่ตรัง	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
278	นาย ชนะ ณ ถลาง	สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
279	นาย พีระชัย เวชชาภินันท์	สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
280	นางสาว จงกลนี บัวทอง	สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
281	นาย ภาณุพงศ์ ศรีเกตุ	สรรพสามิตพื้นที่ยะลา	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
282	นางสาว มณฑิรา แซ่ตั้ง	สรรพสามิตพื้นที่สตูล	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
283	นาย เกรียงไกร พัฒนาการ	ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
284	นาง สุรัตน์ดี นิลวนิชย์	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
285	นางสาว สุพมา ศรีคราม	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
286	นาง วารุณี ศรีละไม	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
287	นาย ลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
288	นาย อดิ ตันสกุล	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
289	นาย สุริยะ พุ่มน้อย	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
290	นางสาว ปรีชา ยังมีสุข	นักตรวจสอบภาษี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
291	นางสาว นิตยา ไสริกุล	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
292	นางสาว บุญส่ง ทุกข์เปลื้อง	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
293	นาย รังสรรค์ จินตศิริ	สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี		ต้น	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
294	นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
295	นาง กาญจนา ตั้งวิจิตร	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
296	นางสาว ครอบจิต เขียวเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
297	นาง ศิริลักษณ์ สิงห์โต	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
298	นาย ดำรงค์ศักดิ์ วันแฉะ	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
299	นาย ยุคล กำเหนิดแขก	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5	อำนวยการ	สูง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
300	นาง ขนิษฐา อินทรอิม	นักวิชาการสรรพสามิต	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5